

## บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามฉบับที่เก้านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข พัฒนาระบบวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับสากล พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระดับกระทรวงสาธารณสุขและระดับหน่วยงานด้านการศึกษา โดยกำหนดให้เป็นวารสารราย 6 เดือน จัดพิมพ์ในรอบเดือนมีนาคมและกันยายน ประกอบด้วยงานวิจัยที่มีความสำคัญ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) จำนวน 15 เรื่อง 1) การปวดตืดกลับในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาชาเฉพาะที่สกัดขยับประสาทเบรเคียลโดยการใช้อัลตราซาวด์นำทางในการผ่าตัดกระดูกเรเดียสส่วนปลายหัก 2) ผลการศึกษาทางคลินิกของภาวะกระดูกหน้าอกแยกชนิดไม่ติดเชื่อภายหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 3) การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื่อในกระแสเลือด โรงพยาบาลวาปีปทุม 4) ผลของการสอนโดยใช้เกณฑ์การปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยความสะดวกความรู้และทักษะปฏิบัติของผู้เข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 5) เทคนิคการผ่าตัดยึดกระดูกข้อมือเรเดียสส่วนปลายหักด้วยวิธีดึงกระดูกโดยใช้บล็อกสกรูคิงนี้ร่วมกับรอกช่วยจัดแนว และใช้ลวดยึดผ่านผิวหนัง : ผลลัพธ์ทางรังสีวิทยา 6) กระบวนการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชนมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย อำเภอกอสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 7) การพยาบาลผู้ป่วยไข้กาฬหลังแอ่นชนิดติดเชื่อในกระแสเลือดที่มีภาวะ DIC ชนิดเฉียบพลัน: กรณีศึกษา 8) ผลของการใช้แนวปฏิบัติการเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสต่อภาวะไข้ในผู้ป่วยอดอักษะ 9) ผลของการใช้เบาะกะลาจตุตเพื่อลดอาการปวด ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง 10) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื่อของบุคลากรในโรงพยาบาลพิจิตร 11) การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) กรณีศึกษา : อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 12) การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 13) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโดยมีส่วนร่วมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหนองเต็น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 14) กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูประจำชั้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด ในนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 15) แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รายงานเบื้องต้น (Preliminary Report) จำนวน 1 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 2563 ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งมุ่งหวังให้วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าสู่มาตรฐานทางวิชาการ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารนี้จะประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานให้มีการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขต่อไป

ดร.สัจด์ เชื้อลิ้นฟ้า

บรรณาธิการ

วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม